



ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2591-8254 โทรสาร 0-2591-8266
E-mail : prdms2011@hotmail.com , pr_dms@yahoo.co.th

โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์ ตรวจDNA ด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีระดับสากลแห่งเดียวในสธ.

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ เปิดให้บริการห้องปฏิบัติการหน่วยนิติพันธุศาสตร์ แห่งแรกและแห่งเดียวของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการตรวจหารูปแบบสารพันธุกรรมของมนุษย์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมาตรฐานสากล

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กล่าวว่าโรงพยาบาลราชวิถี ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของงานทางด้านนิติพันธุศาสตร์ต่อระบบสาธารณสุขและการพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ของประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เข้าสู่สังคมโลกาภิวัตน์และมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการก่อตั้งหน่วยนิติพันธุศาสตร์ขึ้นเพื่อให้บริการตรวจหารูปแบบสารพันธุกรรมของมนุษย์สำหรับวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้

1. ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต เพื่อประกอบการพิสูจน์สัญชาติสำหรับการเข้าถึงระบบสาธารณสุขของประเทศ และการตรวจพิสูจน์เครือญาติเพื่อการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น
2. ตรวจพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์บุคคล เช่น ในกรณีอุบัตินัยหมู่หรือบุคคลสูญหาย
3. ตรวจและเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของบุคคลพลัดหลงหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้ง
4. ตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมจากวัตถุพยานในกรณีผู้เสียหายจากคดีความผิดทางเพศ
5. ตรวจติดตามผลการรักษาด้วยวิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

ซึ่งทุกรายการการตรวจจะสามารถรายงานผลได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ตรงตามหลักวิชาการ ด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้โรงพยาบาลราชวิถีและกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการบริการทางการแพทย์และมาตรฐานทางวิชาการของระบบสาธารณสุขไทยให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนคนไทยทุกคน

ผศ.ดร.นพ. ชัยรัตน์ มานะเสถียรกิจ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขานิติเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีมีความพร้อมสมบูรณ์แล้วที่จะให้บริการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กรมการแพทย์และโรงพยาบาลราชวิถีได้กำหนดให้เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานไว้โดยพยายามจัดขั้นตอนการรับบริการให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยมากที่สุด ด้วยกระบวนการการเก็บและรักษาสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลเทียบเท่าระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยสามารถติดต่อสอบถามและนัดหมายเบื้องต้นได้ในวันและเวลาราชการที่หน่วยนิติพันธุศาสตร์ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี

นอกเหนือจากภารกิจในการให้บริการทางนิติพันธุศาสตร์ดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วห้องปฏิบัติการนิติพันธุศาสตร์ยังมีภารกิจในการผลิตผลงานวิจัยทางการแพทย์เป็นจำนวนมากอีกด้วยทั้งในด้านนิติพันธุศาสตร์ สูติศาสตร์ อายุรศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกในครรภ์และความผิดปกติทางพันธุกรรมอื่นๆอีกด้วย